

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI  
TRUYỀN HÌNH  
QUỐC HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80 /THQHVN-TTQC  
V/v đề nghị phối hợp thực hiện  
truyền thông 24 giờ Sơn La

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Chương trình Thủ tướng đối thoại với nông dân dự kiến được UBND tỉnh Sơn La và Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tại Sơn La trong tháng 5/2022. Trong chương trình này, nhiều sự kiện liên quan đến Sơn La sẽ được người dân cả nước quan tâm theo dõi.

Nhân sự kiện đặc biệt này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức truyền thông ấn tượng trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam với chủ đề **24h Sơn La**.

Khi thực hiện chương trình này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ sản xuất và phát sóng nội dung đặc biệt ấn tượng về Sơn La, phát sóng liên tục 24h trong ngày (trừ hệ thống 5 bản tin thời sự chính trong ngày của Truyền hình Quốc hội Việt Nam).

Trong chương trình này đặc biệt này, tất cả các nội dung về chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử văn hóa, con người Sơn La sẽ được phát sóng trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Một chương trình đặc biệt chưa từng được thực hiện trên truyền hình sẽ tạo dấu ấn đặc biệt.

Nội dung tuyên truyền xuyên suốt 24h về tỉnh Sơn La trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và hệ sinh thái số Truyền hình Quốc hội Việt Nam, là điểm nhấn quan trọng trong chào mừng sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân.

Chương trình sẽ được thiết kế hài hòa, sinh động, có những điểm đặc biệt về thể hiện để đảm bảo thông tin chính thống, phản ánh được tính năng động của một địa phương đang phát triển vượt trội đặc biệt trong phát triển nông nghiệp. Những nét độc đáo, riêng biệt của chiều sâu lịch sử, văn hoá của địa phương, nhưng cũng chú trọng tạo các kênh tiếp cận, phương pháp tiếp cận với người trẻ, thế hệ.

Trong các câu chuyện, các chương trình luôn luôn lấy yếu tố chuyển đổi của địa phương để phát huy nội lực, đáp ứng được yêu cầu để hiện thực hoá các triển vọng phát triển Sơn La trong thời gian tới





Đặc biệt, sau khi kết thúc chương trình, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ chuyển giao toàn bộ bản ghi hình để Sơn La toàn quyền sử dụng trong việc quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch sau này.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam hy vọng UBND tỉnh Sơn La đồng ý phối hợp thực hiện chương trình này.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT THQHVN.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quang Minh

